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Fyrirspurn fulltrúa Flokks fólksins til formanns velferðarráðs vegna Gistiskýlis, 
frá fundi velferðarráðs 24. apríl 2019. 
 
Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn vegna Gistiskýlisins: 

 
Fram kom hjá formanni velferðarráðs í fréttum að starfsfólk hafi fundið upp á að leyfa 
einstaklingum að sprauta sig í skaðaminnkandi tilgangi. Er þetta rétt? Fram kom í 
máli formannsins að starfsfólk sé búið að krefjast þess að þessu sé hætt í allan vetur. 
Er það rétt? Er rétt að starfsfólki sé enn gert skylt að annast neysluþjónustu samkvæmt 
„leiðbeiningablaði“ jafnvel þótt það sé jafnvel ekki sátt við það? Á RUV segir 
formaðurinn eftirfarandi; „Það eru engin neyslurými í Gistiskýlinu, bara rými til 
neyslu'' Hvað er átt við hér 
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